



# TIN TỨC & SỰ KIỆN

### Sovico, Vietjet tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022

Với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, vùng vàng vượt qua thách thức”, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2022 lần thứ 5 do sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, TV Trưng ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo, Dr. Nguyễn Thanh Hùng và các lãnh đạo Sovico, Vietjet, HDBank đã tham dự diễn đàn, lắng nghe các ý kiến, đánh giá và đề xuất để cùng phát triển kinh tế Việt Nam.

### Quyết tâm khôi phục ngành du lịch, phát triển đột phá trong năm 2023

Ngày 27/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị “Thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam” cùng sự tham dự của các Bộ trưởng, lãnh đạo các hiệp hội, các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch và các ngành liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Điều hành Đinh Việt Phương chia sẻ những nỗ lực của Vietjet trong việc liên tục mở thêm nhiều đường bay quốc tế, dịch vụ đẳng cấp để mang du khách quốc tế đến Việt Nam; đồng góp ý kiến, giải pháp về các vấn đề liên quan nhằm đáp ứng và kích cầu du lịch, giao thương trong năm 2023.

### Vietjet đề xuất nhiều giải pháp tạo bứt phá hàng không – du lịch

Cùng ngày, Giám đốc Điều hành Đinh Việt Phương đã tham dự hội nghị bàn tròn với chủ đề: “Phục hồi kinh tế và doanh nghiệp 2023: Giải pháp tạo bứt phá từ cơ sở” (Dịch vụ hàng không – du lịch) do Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức. Giám đốc điều hành dự báo ngành hàng không sẽ tươi sáng hơn trong năm 2023, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không nhằm hướng tới khai thác an toàn, hiệu quả, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

### Đêm Giáng sinh Diệu kỳ và âm nhạc kết nối mọi người

Ngày 24/12, Đêm nhạc đặc biệt “Giáng Sinh Diệu Kỳ - Vietjet Red Christmas Night” với sự góp mặt của Nhạc trưởng NSUT Bùi Công Duy, Diva Mỹ Linh, Kyo York và các nghệ sĩ tài năng Vietjet đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc và sôi động.

Cũng tại chương trình, sản phẩm Vietjet SkyJoy đã được giới thiệu với nhiều tiền chi hấp dẫn. Vietjet SkyJoy mang đến đặc quyền cho mỗi Hội viên thông qua cơ hội tích lũy, đổi điểm thưởng cùng các thương hiệu lớn và nhận nhiều ưu đãi đặc biệt.

Qua trao đổi, các đoàn công tác đánh giá cao tiềm năng và vị thế của Vietjet đối với sự phát triển và hàng không thế giới. Các phái đoàn mong muốn sẽ cùng Vietjet tăng cường các hoạt động hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ hãng trong việc kết nối cùng các cơ quan chức năng, đối tác giữa các nước.

# QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

### Vietjet ứng dụng ERP SAP tiên phong chuyển đổi số trong ngành hàng không

Ngày 22/12, tại TP.HCM, Vietjet cùng FPT đã tổ chức tổng kết dự án triển khai hệ thống SAP S/4HANA, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Buổi lễ có sự tham dự của Giám đốc Điều hành Đinh Việt Phương, Tổng Giám

đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa, Ban lãnh đạo hai công ty và đối ngũ phát triển dự án.

Với hệ thống SAP S/4HANA, Vietjet có thể đồng bộ hóa quy trình, tạo thành một hệ thống quản trị xuyên suốt.

# KHAI THÁC & ĐÀO TẠO

### “Chim sẻ mướp” A330 thứ 3 gia nhập đội tàu đúng dịp kỉ niệm ngày đón tàu bay đầu tiên

Ngày 14/12, chủ “chim sẻ mướp” A330 đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức gia nhập đội tàu bay Vietjet. Cũng chính ngày này 11 năm trước, chiếc đầu tiên của hãng Vietjet đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Buổi lễ có sự tham dự của Giám đốc Điều hành Đinh Việt Phương, Tổng Giám

đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa, Ban lãnh đạo hai công ty và đối ngũ phát triển dự án.

Với hệ thống SAP S/4HANA, Vietjet có thể đồng bộ hóa quy trình, tạo thành một hệ thống quản trị xuyên suốt.

# HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

### Đông Giáng Sinh tại Seoul với đường bay thẳng từ Đà Lạt và Cần Thơ

Ngày 01/12, các Trưởng đại diện của Vietjet tại các thị trường quốc tế đã tham dự hội nghị tại Vietjet Plaza và cùng trao đổi phân tích, đóng góp ý kiến để phát triển, mang lại những hành trình trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Giám đốc Điều hành Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc Michael Hickey, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Thịnh tham dự Hội nghị cùng lãnh đạo các khối phòng ban Khai thác, Thương mại, Kỹ thuật... Đây cũng là lần đầu tiên khai hội nghị với đầy đủ đại diện các đầu sỏ bay kể từ sau khi hoạt động hàng không khởi phục.

Trong 2 tháng vừa qua, VJAA đã tổ chức 728 khóa học với 18.024 học viên, trong đó có 66 khóa học cho phi công, 182 khóa học cho tiếp viên hàng không, 26 khóa học nhân viên điều phối bay, 245 khóa về kỹ thuật, 194 khóa cho nhân viên khai thác mặt đất và 15 khóa huấn luyện khác.

# HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

### Vietjet có hai chuyến bay miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết

Mong muốn mang mùa Tết ấm áp yêu thương, sum vầy bên người thân, gia đình cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Vietjet và HD SAISON sẽ dành tặng hai chuyến bay miễn phí đưa người lao động về quê

đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Hai chuyến bay miễn phí dành cho đại diện lao động từ TP.HCM về Nghệ An và Thanh Hóa đi kiến sẽ bay vào ngày 11/1/2023, tức ngày 20 tháng Chạp.

Những chuyến bay yêu thương đã trở thành “truyền thống” được Vietjet thực hiện hàng năm qua mỗi dịp Tết đến, xuân về góp phần san sẻ yêu thương, chung tay cùng cộng đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, thiết thực hơn xã hội.

### Cùng Vietjet chấp cánh ước mơ vượt khó học giỏi với Quỹ học bổng Vừ A Dính

Luôn đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên cần thu số và biến đổi trên con đường học vấn, chấp cánh ước mơ, thấp sáng tương lai, Vietjet tiếp tục dành tặng học bổng hơn 1 tỷ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính tại sự kiện vừa diễn ra ngày 17/12 vừa qua.

Tham dự sự kiện, Phó Tổng giám đốc Đỗ Xuân Quang cùng đại diện Vietjet nhận bằng khen từ TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho những đóng góp của hãng dành cho các chương trình học bổng chấp cánh ước mơ cho các bạn thanh thiếu niên các nước.

### Vietjet chào đón Giáng sinh rộn ràng bằng chuỗi hoạt động ý nghĩa

Chào Giáng sinh mới, ông già Noel cùng phi hành đoàn Vietjet đã mang tới cho hành khách chuyến bay đáng nhớ và trải nghiệm cảm xúc. Hành khách được trải nghiệm không gian lễ hội Giáng sinh đầy màu sắc trên độ cao 10.000m cùng nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc. Những hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trên tàu bay dành cho khách hàng luôn được Vietjet mang tới trong những dịp đặc biệt, những ngày lễ trong năm với mong muốn mang tới cho hành khách những hành trình bay tốt đẹp.

### Tiếp tục đồng hành cùng Hoa Hậu Việt Nam 2022

Vietjet sẽ son biếu tượng du lịch “Vibrant Ho Chi Minh City” lên tàu bay, góp phần lan tỏa thông điệp, hình ảnh về một “Thành phố mang tên Bác”, một điểm đến du lịch sống động, trẻ trung, thân thiện và tràn ngập sắc màu trải trên khắp các đường bay trong nước và quốc tế hàng bay tới.

Người dân và du khách dễ dàng lựa chọn bay cùng Vietjet với giá hấp dẫn, dễ dàng khám phá TP.HCM cùng bạn bè, người thân và gia đình với chuỗi chương trình trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM từ 5-11/12/2022.

### Vietjet Thái Lan khởi phục đường bay Đà Lạt - Băng Cốc với giá chỉ từ 360.000đ

Từ ngày 02/12, Vietjet Thái Lan mở lại đường bay kết nối Đà Lạt với thủ đô Băng Cốc của xứ Chùa Vàng, với 4 chuyến mỗi tuần và có thể tăng tần suất trong thời gian tới, giá vé chỉ từ 360.000đ/chiều.

Chuyến bay mang số hiệu VZ940 được hoàn hảo chào đón tại sân bay quốc tế Liên Khương với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Ban ngành liên quan, sân bay và các đại biểu khác cùng với với rông và các tiết mục chào mừng.

### Đài tiệc hàng đôi 12/12 từ Vietjet, ưu đãi lên đến 99%

99% trả tiền ngay mà giảm 10% VNĐ để 99% và E-voucher 200.000 VNĐ đã sẵn sàng dành cho hành khách để đơn chào ngày đôi sale với đôi cùng trong năm 12/12. Theo đó, duy nhất 1 ngày vàng 12/12/2022, khi nhập mã “VJ1212” trên website chính thức www.vietjetair.com hay trên ứng dụng điện thoại Vietjet Air, khách hàng sẽ mua được vé bay ưu đãi lên đến 99% (\*), áp dụng toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

### Vietjet Thái Lan khai thác đường bay mới Chiang Mai – Osaka chỉ từ 4.422 THB

Mang đến nhiều cơ hội và lựa chọn du lịch linh hoạt hơn cho hành khách, Vietjet Thái Lan công bố đường bay quốc tế mới giữa Chiang Mai và Osaka (Nhật Bản) từ 31/01/2023.

Cho mùa lễ hội cuối năm và đầu năm mới 2023, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn khám phá Hàn Quốc từ Cần Thơ, Đà Lạt với “độc nhất vô nhị” của Vietjet.

Từ 27/12, người dân và du khách có thể chọn bay giữa Đà Lạt và Seoul (Incheon, Hàn Quốc) từ Cần Thơ hoặc Thủ Ba, Bàu và Chủ Nhật, hoặc giữa Cần Thơ với Seoul (Incheon, Hàn Quốc) vào các ngày Thứ Hai, Năm và Sáu hàng tuần. Vietjet là hãng hàng không duy nhất phục vụ khách hàng bay thẳng từ thủ đô Seoul, Hàn Quốc đến với thành phố Đà Lạt, mang niềm mơ và thành phố Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây sông nước.

Khách hàng có thể bay đến Seoul (Incheon) từ Đà Lạt với 4 chuyến bay mỗi tuần, từ Cần Thơ với 3 chuyến/tuần, giá vé hấp dẫn chỉ từ 280.000 đồng.

### Đoàn bay tổ chức chương trình về nguồn tại Đồng Tháp

Tại đây đoàn đã tới thăm viếng Di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc (thần sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh) và trao số tiền quyền góp cho quỹ khuyến học của trường THCS Thường Lạc nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn.

### Vietjet Thái Lan khởi động dự án “Metro Forest”

Với cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường, tăng thêm diện tích cây xanh tại các đô thị ở Thái Lan, bắt đầu từ Bangkok, ngày 20/12/2022 qua Vietjet Thái Lan chính thức giới thiệu dự án mới nhất “Metro Forest”, thuộc Quỹ Fly Green.

Phó thống đốc Bangkok ông Jakkapan Pew- cùng gần 100 tình nguyện viên đến từ nhiều tổ chức khác nhau bao gồm sinh viên, báo chí truyền thông và nhân viên của Hãng đã chung tay trồng 200 cây xanh (độc 1) tại Công viên kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng Sirikit.

Chấp cánh nhân sắc Việt chinh phục ngôi vị cao nhất của đầu trường nhân sắc uy tín, tên tuổi nhất Việt Nam và các đầu trường nhân sắc Quốc tế, Vietjet tiếp tục trở thành Nhà bảo trợ văn chuyên hàng không độc quyền cho cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2022.

Vietjet sẽ cùng Top 35 thí sinh xuất sắc trải nghiệm hành trình bay đến khắp các điểm đến trong nước để chinh phục Núi Hoàng đế thánh. Tân Hoa Hậu Việt Nam 2022 sẽ được tham gia vào các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc với Vietjet khắp trong nước và quốc tế, đồng thời còn nhận được phần quà đặc biệt là 1 năm bay miễn phí hàng về SkyBoss với nhiều đặc quyền hấp dẫn.